



การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมการขับเคลื่อนถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยนายละม่อม เจียมผักแว่น นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชุมแสง พร้อมด้วยรองนายก อบต. สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ ภายในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำถึงขยะเปียกจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ถัง กะละมัง ในพื้นที่ตำบลชุมแสง

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ประกอบไปด้วย นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชุมแสง พร้อมด้วย รองนายก อบต. สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ ภายในเขตพื้นที่

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

จากที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำถึงขยะเปียกจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ถัง กะละมัง ในพื้นที่ตำบลชุมแสง ไปแล้ว เพื่อรับทราบปัญหา/ความต้องการและค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมทั้ง การส่งเสริมศักยภาพของชุมชน/หมู่บ้านให้ใช้ทรัพยากร ต้นทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน นำมาพัฒนาให้เป็นทางเลือกของ ชุมชนต่อไป จากการดำเนินการดังกล่าว แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสการพัฒนา เป็นการนำเทคนิค SWOT มาใช้ในการพิจารณาข้อมูล เพื่อนำไปสู่การกำหนด แผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค SWOT พิจารณาสภาวะแวดล้อมภายในตำบลชุมแสง ทำให้ทราบว่า

จุดแข็ง ของหมู่บ้านในเขตตำบลชุมแสง ส่วนใหญ่ประชาชนในหมู่บ้านประกอบอาชีพรับประทานเอง ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารก็มาจากการปลูกเองบ้าง ตามธรรมชาติ

จุดอ่อน ของหมู่บ้านในเขตตำบลชุมแสง คือเนื่องจากเป็นพื้นที่โล่ง ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบ อาหารเสร็จแล้วจะไม่เทลงถัง จะเทให้สัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ เป็นต้น โอกาสของหมู่บ้านในเขตตำบลชุมแสง คือ มีนโยบายของรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ หรือ โครงการสนับสนุน เช่น โครงการขับเคลื่อนถึงขยะเปียก โดยการเจาะรูกันถัง แล้วฝังลงพื้นดินเพื่อให้ย่อยสลายเป็นอาหารของดิน และพืชที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต่อไป ข้อจำกัดของหมู่บ้านในเขตตำบลชุมแสง คือ ประชาชนส่วนใหญ่จะลืมหว่าทำถึงขยะเปียกไว้ ก็จะทำกรเทไปบริเวณที่โล่ง เพื่อที่จะให้เปิด ไก่ มากิน หรือ ไม่เทลงถังที่เตรียมไว้นั้นเอง สาเหตุนี้เกิด จากความเคยชิน

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านในตำบลชุมแสง ในภาพรวม ทั้งตำบลได้มีศักยภาพในการจัดทำถึงขยะเปียก เพื่อลดโลกร้อน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนถึงขยะเปียกเพื่อสนองต่อนโยบายกระทรวงมหาดไทย จะบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป

ภาพประชุมการขับเคลื่อนถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน

